



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาก่อนรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ การสมัครด้วยตนเองได้ สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครด้วยตนเอง จำนวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์วณิญา ศิริวรสกุล

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการ สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ สรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาก่อนรอง คุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ รองศาสตราจารย์ วณิญา ศิริวรสกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้ง ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการพิจารณาก่อนรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาฯ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. มีแผนงานในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา อย่างละเอียดที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลา ๔ ปี ที่ดำรงตำแหน่ง และต้อง ครอบคลุมทั้ง ๔ งาน ประกอบด้วย ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานห้องสมุด ๓) งานเทคโนโลยีการศึกษา และ ๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต้องจัดทำเอกสารแบบประวัติและผลงานโดยละเอียด วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหาร และแผนงานที่จะดำเนินงานในระยะเวลา ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๖ ชุด เพื่อนำส่งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

๓. ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร และแผนงานที่จะดำเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ให้ผู้เข้ารับการสรรหาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาทีและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

๔. ให้ผู้เข้ารับการสรรหา มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น ๘ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหา และให้ปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ขณะที่ยกรอกนำเสนอวิสัยทัศน์ให้พักรอ ณ ห้องพักที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

๔.๒ เมื่อแสดงวิสัยทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น ๘ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและขอเชิญประชาคมผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภารณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร